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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่  2/2566 
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565  เวลา 9.30 น.   

ณ ห้องประชุมจามจุรี ช้ัน 2  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ์ (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
3. ผศ.สรุพงษ์  เพ็ชรหาญ (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.นุสรา  แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
5. อ.ประสงค์  หน่อแก้ว (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
6. อ.ดร.ทิพรัตน์   ติฆะปัญญา (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
7. อ.ดร.กมลทิพย์  ทิพย์สังวาลย์ (แทน)คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
8. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
9. นางศิริพร  ร่วมชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือกิจจําเป็น) 
1. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
2. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.นงเยาว์  ตะนะวงค์ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล 
2. น.ส.บงกช  สมรอบรู้ นักวิชาการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา  9.3๐  น. 
 
วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ การดําเนินงานคลังหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เร่ืองการดําเนินงานคลังหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง อธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ       
การดําเนินงานดังกล่าว โดยอธิการได้จัดสรรงบประมาณให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ            
บริการวิชาการ เพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศคลังหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฉะนั้น          
การรายงานหรือประสานงานเก่ียวกับหลักสูตรระยะส้ันท่ีคณะดําเนินการรายงานเพ่ือเสนอต่อ            
สภาสถาบัน ให้ทุกคณะประสานงานได้ท่ีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ เพ่ือท่ี           
จะนําเข้าสู่ระบบต่อไป จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
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  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 
 ๑.2 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (UBI) 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีอธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (UBI) และได้เข้าไปตรวจ
เยี่ยมศูนย์ดังกล่าว รวมถึงได้พูดคุยรวมถึงสอบถามเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
ทราบว่าปีการศึกษา 2565 คณะไม่ได้แจ้งรายช่ือให้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง (UBI) เนื่องจากไม่มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ  
  ดังนั้น จึงได้แจ้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (UBI)            
รายงานผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ และช้ีแจ้ง
ความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคของโครงการให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ           
รวมถึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 
 ๑.3 การจัดอบรมผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า มหาวิทยาลัย ได้เตรียมการสําหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนผลลัพธ์การเ รียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565                     
โดยจะเรียนเชิญ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ มาเป็นวิทยากรอบรมฯ ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาประสานงานกับ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ หากได้กําหนดการ         
ท่ีชัดเจนแล้ว จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบอีกคร้ังหนึ่ง และการจัดอบรมคร้ังนี้เพ่ือเตรียมการสําหรับ
หลักสูตร ท่ีจะปรับปรุงรอบต่อไป จึงขอแจ้งให้ ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 
 ๑.4 การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้ออกกฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565  
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันท่ี 27 กันยายน 2565 
ไปแล้วนั้น และเพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง               
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ข้อท่ี 12) กองบริการ
การศึกษาจะจัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับการปรับปรุงแบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร          
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ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม 2565 โดยเชิญรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของทุกคณะ คณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตร และตัวแทนอาจารย์เข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมกันปรับปรุงแบบฟอร์มรายละเอียด
ของหลักสูตร จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 
 ๑.5 การนําเสนอแผนการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา พ.ศ. 2566 – 2570 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีกองบริการการศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้             
ทุกคณะรายงานข้อมูลหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ือท่ี         
จะได้รวบรวมข้อมูลและจัดทําแผนการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา พ.ศ. 2566 – 2570 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไปนั้น ขณะนี้ กองบริการการศึกษาได้จัดทําแผนดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว และจะนําเข้าสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 25 ธันวาคม 2565 ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ
จากคณบดีทุกคณะหากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีประเด็นคําถาม ขอให้คณบดีช้ีแจ้งประเด็นคําถาม
ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 
วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/2566 
 ประธานฯ  นํ า เ สนอ ว่ า  ต าม ท่ี ไ ด้ มี ก า รประ ชุมคณะกรรมการบ ริหาร ง าน             
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565  
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏลําปางนั ้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน 6 หน้า จึงนําเสนอ          
ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี 1/2566 วันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน 2565  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
 3.1 แจ้งผลการดําเนินการเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2566 สําหรับสาขาวิชาท่ีอยู่
ระหว่างดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
 ประธานฯ นําเสนอว่า สืบเนื่องจาก วาระ 6.1 เร่ืองการเปิดรับนักศึกษา                
ปีการศึกษา 2566 สําหรับสาขาวิชาท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร เม่ือการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คร้ังท่ี 1/2566 เม่ือวันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน 2565             
ซ่ึงขณะนี้สาขาวิชาท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ได้เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
ดังนี้ 
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  1.  คณะครุศาสตร์  
       1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ทํา
บันทึกข้อความขออนุญาตงดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2566 ต่อไป 
       ๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
ได้ทําบันทึกข้อความขอปิดหลักสูตร และของดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดําเนินการนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ก่อนนําเสนอเข้าท่ีประชุมสภาวิชาการ ต่อไป 
  2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน ได้เสนอหลักสูตรผ่านท่ี
ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้          
อยู่ระหว่างเตรียมเสนอเข้าท่ีประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 23 ธันวาคม 2565 ต่อไป 
  3.  คณะวิทยาการจัดการ 
       1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
           ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
             ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการวิพากษ์หลักสูตร และจะนําเสนอเข้าท่ีประชุม
กล่ันกรองหลักสูตร ต่อไป 
  4.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
       1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เตรียมเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร วันท่ี 14 ธันวาคม 2565 ต่อไป  
  5.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
           1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 
ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย วันท่ี 25 ธันวาคม 2565 ต่อไป 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ 4 เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 การจัดโครงการอบรม ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
 อาจารย์ ดร.นุสรา  แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอว่า คณะวิทยาการ
จัดการได้กําหนดจัดโครงการอบรม ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือส่งเสริม         
ให้คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการมีความรู้และทักษะในการประเมินผลกระทบทางสังคม                
ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงมีกําหนดการจัดอบรมในวันท่ี 18 มกราคม 2566 และวันท่ี 25 มกราคม 
2566 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกคณะรับทราบร่วมกัน หากมีคณะใดให้ความสนใจจะเข้าร่วมรับฟัง
คณะวิทยาการจัดการจะได้ดําเนินการประชุมท้ัง แบบ Online และแบบ Onsite 

  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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วาระที่ 5 เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 5.1 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ด้วยขณะนี้มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 9 คน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
ระดับปริญญาตรีท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 9 คน 
 
 5.2 การจัดทําหลักสูตรควบระดับปริญญา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้ออก
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสอง
ปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาท่ีต่างกัน พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
และปริญญาโทหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๕ แล้วนั้น กองบริการการศึกษา จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรควบระดับ
ปริญญา ร่วมกัน  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน เก่ียวกับการควบรวมหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสองปริญญาดังนี้   
 1. ให้ทุกคณะนําข้อมูลประกาศดังกล่าวกลับไปพิจารณาและปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือ
เตรียมพัฒนาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา คณะละ 1 หลักสูตร ยกเว้นคณะพยาบาล
ศาสตร์ 
 2. การควบรวมหลักสูตรระดับปริญญาตรีสองปริญญา ควรจะควบรวมหลักสูตรระหว่าง
คณะ ยกตัวอย่างเช่น คณะวิทยาศาสตร์กับคณะวิทยาการจัดการ 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการจัดทําหลักสูตรควบระดับปริญญา โดยมอบหมายให้ทุกคณะ 
เตรียมพัฒนาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา คณะละ 1 หลักสูตร ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์ 
และให้ทุกคณะนําข้อมูลการเตรียมการพัฒนาหลักสูตรควบระดับปริญญา รายงานในท่ีประชุมคร้ัง
ต่อไป เพ่ือท่ีรองอธิการบดีจะได้รวบรวมและดําเนินการขอจัดสรรงบประมาณและนําไปศึกษาดูงาน
การเปิดหลักสูตรหลักสูตรควบระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร ต่อไป 
  
วาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
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เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
 
 
 

 
 

(นางศิริพร  ร่วมชาติ) 
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